

Thông Báo Cấp Thời: 26 Tháng Năm, 2023

Liên Lạc: HCA Thông Tin  
[HCAComm@ochca.com](mailto:HCAComm@ochca.com)  
(714) 834-2178

## Phúc Trình Mới Về Nước Biển Cho Thấy Việc Đóng Cửa Các Bãi Biển Tại Quận Cam Thấp kể từ 35 năm

(Santa Ana, CA) – Phúc Trình Hai Năm 2021-2022 của Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam liên quan đến Phẩm Chất Nước Biển Tại Biển, Hải Cảng & Vịnh hiện nay có sẵn trên mạng và cung cấp sự phân tích thường niên dữ kiện về mức độ vi khuẩn trong phẩm chất nước biển trong thời hạn hơn 22 năm của nước trong khu vực tiêu khiển của biển tại Quận Cam. Phúc trình cũng tổng hợp các dữ kiện lịch sử trong thời hạn 35 năm từ năm 1987-2022.

Dữ kiện thường niên và chiều hướng thay đổi được bao gồm và được trình bày trong thời hạn từ năm 2000 -2022 kể từ khi Đạo Luật Tiểu Bang California 411 (AB 411) liên quan đến mức độ vi khuẩn trong phẩm chất nước đã được ấn định để bảo đảm phẩm chất nước biển hội đủ tiêu chuẩn để bảo vệ sức khỏe công chúng. Những sự kiện chính tìm thấy trong phúc trình bao gồm:

- Tổng cộng có 85 vụ nước cống rãnh bị tràn được báo cáo cho Nhóm Kiểm Soát Phẩm Chất Nước Biển trong năm 2022, rất thấp so với báo cáo 33 năm trung bình có 184 vụ nước cống rãnh bị tràn mỗi năm. Một vụ nước cống rãnh tràn kéo dài từ năm 2021 tới năm 2022.
- Trong năm 2022, 4% của 85 nước cống rãnh tràn được báo cáo đưa tới kết quả biển, hải cảng và vịnh phải đóng cửa cấm sử dụng đại diện cho tổng số ba lần đóng cửa cấm sử dụng cho mỗi năm.
- Các đường ống bị nghẹt là nguyên nhân gây ra trung bình 72% tất cả các bãi biển phải bị đóng cửa cấm sử dụng kể từ năm 1999. Phần lớn các ống bị nghẹt trong thời gian này là do các rễ cây xâm nhập (31%), dầu mỡ đọng lại (25%), và không biết rõ nguyên do (22%).
- Cảnh báo khi trời mưa được công bố khi mức độ vi khuẩn gia tăng và có thể gây nên đau ốm cho những người bơi lội, trượt nước và ngụp lặn. Trong năm 2022, Mười hai cảnh báo về mưa được công bố trong tổng số 46 ngày thông báo có mưa trong năm.

Toàn bộ phúc trình, bao gồm các chi tiết liên quan đến cống rãnh bị tràn cũng như việc đóng cửa bãi biển, hải cảng và vịnh được soạn thảo bởi Nhóm Đặc Trách Phẩm Chất Nước Biển thuộc Sức Khỏe Môi Trường của Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam có sẵn tại <https://ocbeachinfo.com/wp-content/uploads/OC-Ocean-Water-Quality-Report-2021-2022.pdf>.

Nhóm Đặc Trách Phẩm Chất Nước Biển có trách nhiệm bảo vệ công chúng tránh khỏi bị phơi bày khi tình trạng nước trong biển và tại vịnh có thể bị ô nhiễm vì nước tràn từ cống rãnh hay có thể tạo ra bệnh tật dọc theo các khu vực duyên hải Quận Cam. Để biết thêm, xin vào [www.ocbeachinfo.com](http://www.ocbeachinfo.com).